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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
 เม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา ท้ัง 2 เขต มาครบองคประชุมแลว 

ปลัดเทศบาลจึงเรียนเชิญประธานสภาไดจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียนทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี ทานรอง
นายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล ทานผูอํานวยการกอง ทานหัวหนาสํานัก
ปลัด ตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกทาน 

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 
1 ประจําป 2564 วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ  หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลเคียนซา กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา  
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

1.1 วันนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุม โดยไมมีทานใด
ขาดหรือลาการประชุมนะครับ   

1.2 ในนามของสภาเทศบาลตําบลเคียนซา ขอแสดงความเสียใจอยางสุด
ซ้ึงกับรองนายกเทศมนตรี ทานสุเทพ  ฮ่ันสกุล และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทาน
จรูญ  ฮ่ันสกุล  กับการจากไปของคุณแมก้ิมเจี้ย  ฮ่ันสกุล ทางเทศบาลตําบลเคียนซา
เปนเจาภาพสวดอภิธรรมในคืนนี้ วันท่ี  21  ธันวาคม  2564  ขอเชิญสมาชิกสภา 
พนักงาน และพนักงานจางทุกทานรวมฟงสวดอภิธรรมดวยนะครับ 

ลําดับตอไปจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 2 นะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  
เม่ือวันท่ี  26  ตุลาคม  2564  
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

สําหรับการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา สมัยท่ี 3  
ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 ตามท่ีเลขานุการสภาได
มอบเอกสารรายงานการประชุมสภา ใหทานสมาชิกสภาไปแลวนั้น ขอใหสมาชิก
สภาทุกทานชวยกันตรวจสอบวามีถอยคําหรือขอความใดท่ีตกหลนหรือท่ีขอแกไข
เพ่ิมเติมหรือไมครับ ก็ขอใหทานสมาชิกสภาไดตรวจสอบครับ  

 

ท่ีประชุม ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติม 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

เม่ือทานสมาชิกสภาไมมีถอยคําหรือขอความใดท่ีตกหลนหรือท่ีขอแกไข
เพ่ิมเติม กระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุมสภา 

หากท่ีประชุมสภารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 โปรดยกมือดวยครับ 

 

ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันฑ รับรอง  11  ทาน 
งดออกเสียง  1  ทาน  (ประธานสภา) 
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นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 
 

สรุปวา สภาเทศบาลตําบลเคียนซา มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  26  
ตุลาคม  2564 นะครับ 

ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 3 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณา (เรื่องท่ีเสนอใหม)  
 

 3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  เสนอโดย 
นายกเทศมนตรี 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปน
รายการใหม เสนอโดย นายกเทศมนตรี ขอเชิญทานเลขานุการสภาไดนําเรียนชี้แจง
ในรายละเอียดของระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบครับ  

 

นางสาววิลาสินี  ทรรพคช 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทาน
นายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานรองปลัด ทานผูอํานวยการกอง ทาน
หัวหนาสํานักปลัด ตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกทาน ดิฉันขออนุญาตท่ีจะนําเรียน
ในสวนระเบียบวาระท่ี 3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม เสนอโดย นายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ในการเสนอตอสภาเพ่ือพิจารณานั้นเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2563 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ินคะ ในการนี้ขอเรียนเชิญทานประธานสภา ไดเรียน
เชิญทานนายกเทศมนตรี ไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาไดพิจารณาตอไปคะ  

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาครับ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ
ครับ 

 

นายอภิชาติ  สวัสดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ขาพเจา
นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา ขอเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาล
ตําบลเคียนซา พิจารณาอนุมัติในการขอโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 27 การโอน
งบประมาณรายจายในงบลงทุนโดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา  
ดังนี้  

 เนื่องดวยเทศบาลตําบลเคียนซา มีความจําเปนจะตองติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปดเพ่ือการรักษาความปลอดภัยของสํานักงานเทศบาล แตเนื่องจากเทศบาล
ตําบลเคียนซา ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในงบประมาณรายจายประจําป  
2565 จึงมีความประสงคโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1. ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน 1 รายการ 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ    

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส คาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด  
ตั้งไว 137,100.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด อุปกรณ
บันทึกภาพผานเครือขาย อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE  โทรทัศนขนาด 43 
นิ้ว เครื่องสํารองไฟ และวัสดุอุปกรณตางๆประกอบ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด  
ตามรายละเอียดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ประกอบดวย 

-   กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้ง
ภายนอกสํานักงาน  จํานวน  8  ตัว 
              คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)  
- ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีท่ีมีคาความเขม
ของแสง 0 LUX ได  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได  
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range หรื อ  Super Dynamic Range หรื อ  Digital Wide 
Dynamic Range) ได  
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง  
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย  
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเปนอยางนอย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได  
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง 
(Housing) ท่ีไดมาตรฐาน IP66  
- สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เปนอยางนอย  
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP ไดเปน
อยางนอย  
- อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 

ชอง จํานวน 1  ตัว 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เปนอุปกรณ ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด
โดยเฉพาะ  
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 
หรือดีกวา  
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- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มี ช อ ง เ ชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3af หรื อ  IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใ นช อ ง
เดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง  
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพ
สูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 
pixel  
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ 
SNTP”, SNMP , RTSP ไดเปนอยางนอย  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance 
Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได  
- ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือApplication 
Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง  
- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขาย
ได  
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี
คุณภาพ  
-อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  

จํานวน  1  ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไมนอยกวา 30 Gbps  
- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address  
- มี ช อ ง เ ชื่ อ มต อ ร ะ บบ เ ค รื อ ข า ย  (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตาม
ม า ต ร ฐ า น  IEEE 802.3af ห รื อ  IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 16 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ SFP หรือ 
SFP+ จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  
- สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได  
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
ทุกชอง 

-โทรทัศน  แอล อี ดี  (LED  TV)  แบบ  Smart  TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 3840X2160 พิกเซล จํานวน  1  เครื่อง 
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    คุณลักษณะ 

1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 

3840X2160 พิกเซล 

2) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพ  43  นิ้ว 

3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ  LED  Backlight 

4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ทได (Smart TV) 

5) เปนระบบปฏิบัติการ  Android  Tizen  VIDAA  U  webOS หรือ

อ่ืนๆ 

6) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณภาพ

และเสียง 

7) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ

ภาพยนตร 

8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

-   เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  

   โดยตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

2. ขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําป 2565 เพ่ือนําไปตั้งจายเปน
รายการใหมรายการหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส  คาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด ตามขอ 1  จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

-  โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน งบดําเนินงาน คาใชสอย โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  
จํานวน 137,100.-บาท 
 ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เพ่ือพิจารณา
อนุมัติตอไป 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะซักถาม
หรือไมครับ หากไมมีทานใดซักถาม กระผมก็จะขอมติ ท่ีประชุม ตามท่ีทาน
นายกเทศมนตรีไดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  สมาชิก
สภาทานใดอนุมัติโปรดยกมือดวยครับ 

 

มติท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันฑ อนุมัติ  11  ทาน   
งดออกเสียง  1  ทาน  (ประธานสภา) 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปวา สภาเทศบาลฯ มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหเทศบาลตําบลเคียนซา
โอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
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 3.2 การพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเคียนซา เสนอโดย นายกเทศมนตรี 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 การพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเคียนซา เสนอโดย 
นายกเทศมนตรี ขอเชิญทานเลขานุการสภาไดนําเรียนชี้แจงในรายละเอียดของ
ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบครับ   

 

นางสาววิลาสิน ี ทรรพคช 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ในระเบียบ
วาระท่ี 3.2 การพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเคียนซา เสนอโดยทานนายกเทศมนตรี ซ่ึงการ
พิจารณาก็จะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับทอง ถ่ิน พ .ศ .2561 ขอ 12(3) กําหนดให
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบดวยสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสภามอบหมาย จํานวนสองคน ซ่ึงทานสมาชิกสภาในการประชุมครั้งท่ี
แลวไดลาออกในสวนของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพไปหนึ่งทานนะ
คะ นําเรียนเพ่ิมเติมสําหรับข้ันตอนในการเสนอชื่อ ขอใหทานประธานสภาไดใหทาน
สมาชิกสภาไดยกมือแสดงตนและเสนอชื่อผู ท่ีสมควรจะไดรับการแตงตั้งท่ีสภา
มอบหมายเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเคียนซา 
และมีผูรับรองจํานวนสองทาน นําเรียนชี้แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบคะ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ไดเสนอญัตติครับ 

นายอภิชาติ  สวัสดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีเทศบาล
ตําบลเคียนซา มีคําสั่งเทศบาลตําบลเคียนซา ท่ี 241/2564 ลงวันท่ี 15 กันยายน 
พ.ศ.2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเคียนซา 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพ่ือ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับทองท่ี พ.ศ.2561 ขอ 12(3) กําหนดใหคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวยสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สภามอบหมาย จํานวนสองคน 

บัดนี้ คณะกรรมการตามขอกําหนด ตามคําสั่งดังกลาว ไดลาออกจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งดังกลาว เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จํานวนหนึ่ง
คน 

ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เพ่ือพิจารณา
มอบหมายสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนหนึ่งคน รวมเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเคียนซา ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพทองท่ี พ.ศ.2561 ขอ 
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12(3) กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวยสมาชิก
สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสภามอบหมาย จํานวนสองคน 

ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เพ่ือพิจารณา
ตอไป 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติตอ
สภาเทศบาลตําบลเคียนซาเพ่ือพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนหนึ่ง
ทานรวมเปนคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
เคียนซา ลําดับตอไปกระผมก็จะใหทานสมาชิกสภาไดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพเทศบาลตํ าบล เ คียนซา โดยใช ข อ  8 แห งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ใชวิธีการเดียวกับการเลือกประธานสภา โดยใหมี
ผูเสนอหนึ่งทาน และมีผูรับรองสองทาน โดยยืนข้ึนและเสนอชื่อครับ  ขอเชิญทาน
สมาชิกสภาเสนอชื่อครับ 

ขอเชิญทานจรัล  กมลจิตรุงเรือง ครับ 
 

นายจรัล  กมลจิตรุงเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาท้ัง 2 เขต
ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรัล กมลจิตรุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เคียนซา เขต 2 ขอเสนอ นายมานศักดิ์  เฮนะเกษตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เคียนซา เขต 1 เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเคียนซา
ครับ  

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ขอผูรับรองไมนอยกวา  2  ทานครับ 

นายธราดล  แซล้ิม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

กระผมนายธราดล แซลิ้ม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2 ขอ
รับรองครับ 

 

นายประจักษ  สุริยาพิทักษ 
รองประธานสภา/สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 
 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายประจักษ สุริยาพิทักษ สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2 ขอรับรองครับ 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาทานใด จะเสนอผูท่ีสมควรไดรับการมอบหมายเปนกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเคียนซา อีกหรือไมครับ 

 

ท่ีประชุม ไมมีการเสนอเพ่ิม 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

หากไมมีทานใดเสนอเพ่ิม ก็จะถือวาทานมานศักดิ์ เฮนะเกษตร ไดรับ
มอบหมายจากสภาเปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเคียนซา
นะครับ ดังนั้นกระผมขอมติท่ีประชุมสภา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ
ดวยครับ 

 

ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันฑ เห็นชอบ 10 ทาน 
งดออกเสียง 2 ทาน (ประธานสภา,นายมานศักดิ์  เฮนะเกษตร) 
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 สรุปวา ท่ีประชุมสภามีมติเปนเอกฉันฑ เห็นชอบใหทานมานศักดิ์ เฮนะ
เกษตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1 รวมเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลเคียนซาครับ  

ลําดับตอไปจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เสนอโดย นายกเทศมนตรี 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายนายกเทศมนตรี
ตําบลเคียนซา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เสนอโดย นายกเทศมนตรี ขอเชิญ
ทานเลขานุการสภาไดนําเรียนชี้แจงในรายละเอียดของระเบียบ กฎหมาย ท่ี
เก่ียวของใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบครับ   

 

นางสาววิลาสินี  ทรรพคช 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 นําเสนอโดย ทานนายกเทศมนตรี ในระเบียบวาระนี้ก็จะ
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคหา ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป ในการนี้ขอนํา
เรียนใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบ และขอเรียนเชิญทานประธานสภาได เชิญ
นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานเปนลําดับตอไปคะ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ไดเสนอญัตติครับ 

นายอภิชาติ  สวัสดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ขาพเจา 
นายอภิชาติ  สวัสดี นายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา ขอเสนอญัตติรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติใหนายกเทศมนตรี จัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา เทศบาลเปนประจํา
ทุกป และคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวยนั้น  

กระผมนายอภิชาติ  สวัสดี ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา ได
บริหารราชการโดยมุงเนนการพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพ่ีนอง
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหบรรลุ เปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีใหไวกับพ่ีนองประชาชนคือ 
“คิดรวมกัน ทําดวยกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ” โดยได กําหนด 
พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด ในการบรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว โดยแปลง
ไปสูการปฏิบัติดวยการ จัดทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆท่ีสอดคลองกับนโยบายท่ี
ไดแถลงไวเพ่ือพัฒนาและสรางความเจริญใหกับทองถ่ิน รวมท้ังตอบสนองตอปญหา
ความตองการของประชาชนและครอบคลุมภารกิจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว โดย
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ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานซ่ึงกระผมไดแถลงนโยบายไวเม่ือวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2564  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้เปนการสรุปผลการดําเนินงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกโครงการและกิจกรรมเปนโครงการท่ีมีความ
สอดคลองกับนโยบายท่ีไดแถลงไว ดังนี้  

1. นโยบายดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  1.1 กอสราง ปรับปรุง ระบบน้ําประปา เพ่ือใหทุกครัวเรือนมี
น้ําประปาท่ีสะอาดใชอยางเพียงพอ และท่ัวถึง 
  1.2 กอสราง ปรับปรุงระบบไฟฟา แสงสวาง ใหครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี 
  1.3 ปรับปรุงการจราจร ตลอดจนการคมนาคม ในเขตเทศบาลให
สะดวกและปลอดภัยมีระบบคมนาคมท่ีไดมาตรฐาน รองรับการสัญจรไปมาของ
ประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
  1.4 ปรับปรุงระบบนิเวศนและภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหดูสวยงาม
นาอยู นาทองเท่ียว  
 2. นโยบายดานคุณภาพชีวิต  
  2.1 สงเสริม พัฒนา และยกระดับการบริการสาธารณสุขในเขต
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพ  ถูกตองตามหลักสาธารณสุข  
  2.2 สงเสริม พัฒนาความรู ความสามารถใหกับ เด็ก กลุมสตรี 
เยาวชน ผูดอยโอกาส ใหมีรายไดเสริม สามารถชวยเหลือตนเองได 
  2.3 จัดใหมีสวัสดิการตางๆ สําหรับผูยากไรและผูดอยโอกาส การ
ดูแลรักษาพยาบาล การ ชวยเหลือตนเอง 
  2.4 สงเสริม และสนับสนุน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเตรียมพรอมดูแลผูยากไรและผูดอยโอกาสท่ี
มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
 3. นโยบายดานการศึกษาและวัฒนธรรม  
  3.1 ดูแลการศึกษาระดับอนุบาลใหมีความพรอมท้ังสถานท่ี และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาและเรียนรูเต็มตามศักยภาพ  
  3.2 สงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการ
แขงขันทักษะวิชาการ 
  3.3 สนับสนุน สงเสริม และสานตอกิจกรรมทางศาสนา  
  3.4 สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
แบบบูรณาการ เพ่ือการอนุรักษ เผยแพร และสืบสานประเพณีอันดีงามใหคงอยู
สืบไป 
  3.5 ทํานุบํารุงศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุใหยั่งยืน
ตลอดไป 
 4. นโยบายดานการทองเท่ียวและกีฬา  
  4.1 พัฒนา ยกระดับ สถานท่ีทองเ ท่ียวชุมชนให เปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
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  4.2 ฟนฟูตลาดวิถีชุมชน ใหเปนตลาดของชุมชนท่ียั่งยืน และเปน
เอกลักษณ  
  4.3 ปรับปรุงสถานท่ีออกกําลังกายใหไดมาตรฐาน สามารถรองรับ
การใชงานของประชาชนท้ังดานการออกกําลังกายและการจัดกิจกรรมสันทนาการ
ตางๆ ได 
  4.4 สงเสริม สนับสนุน การเลนกีฬาของเยาวชนและประชาชน
เพ่ือสงเสริมสุขภาพ เสริมสรางความสามัคคี และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
หางไกลจากยาเสพติด   
 5. นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  5.1 ติดตั้งกลอง CCTV ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  รวมท้ังชวยปองกันและลดปญหาอาชญากรรม  
  5.2 สงเสริม พัฒนา บุคลากรดานงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือเครื่องใชใหทันสมัยพรอมปฏิบัติงานได
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 6. นโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม 
  6.1 สงเสริมใหผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลมี
คุณธรรม จริยธรรม และการสรางความผูกพันในองคกร โดยการจัดฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 
  6.2 สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะป 2564 มีจํานวน 88 โครงการ 
มีรายละเอียดดังนี้ โครงการท่ีอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ท้ังหมด 51 โครงการ ดําเนินการแลว 21 โครงการ      
อยูระหวางดําเนินการ 3 โครงการ และท่ียังไมไดดําเนินงาน จํานวน 27 โครงการ 
สาเหตุท่ีไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา2019 (COVID–19)  

ขาพเจาจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหทุกทานกอนวันประชุมแลวครับ ขอได
โปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา  เพ่ือโปรดทราบ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ  การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เปนการรายงานใหสภาทราบโดยไมตองมีการลงมตินะ
ครับ  

สมาชิกสภาทานใด มีขอสงสัยท่ีจะซักถามหรือไมครับ  หากไมมีทานใด
สงสัยหรือซักถามเปนอันวาสมาชิกสภาทุกทานรับทราบนะครับ 

ลําดับตอไปจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 4.2 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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 4.2 ขอแจงรายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เสนอโดย 
นายกเทศมนตรี 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอแจงรายละเอียดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) เสนอโดย นายกเทศมนตรี ขอเชิญทานเลขานุการสภาไดนําเรียนชี้แจงใน
รายละเอียดของระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบครับ   

 

นางสาววิลาสินี  ทรรพคช 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับ
ระเบียบวาระท่ี 4.2 เปนการแจงรายละเอียดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) เสนอโดย ทานนายกเทศมนตรี ซ่ึงการแจงรายละเอียดของแผนพัฒนา
ทองถ่ินฉบับนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ .ศ .2548 แก ไขเ พ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561 ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีอนุมัติแลว
และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  ในการประชุมครั้งนี้ก็จะเปนการแจงใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินไดรับทราบ 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ไดเสนอญัตติครับ 

นายอภิชาติ   สวัสดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ขาพเจา นายอภิชาติ  สวัสดี นายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา ขอเสนอญัตติเรื่องขอ

แจงรายละเอียดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)ดวยเทศบาลตําบลเคียนซา  

ได ดํ า เนินการจัด ทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ .ศ .2566-2570) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใชประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบ

หาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบฯ ในการนี้ จึงขอแจงใหสภาเทศบาล
ตําบลเคียนซาทราบ โดยรายละเอียดไดจัดสงใหทุกทานเปนการลวงหนาแลว และได
จัดวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลเคียนซา เพ่ือใหทุกคนสามารถดูรายละเอียด และตรวจสอบได ครับ ขอได
โปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เพ่ือโปรดทราบตอไปครับ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ  สมาชิกสภาทานใด มีขอสงสัยท่ีจะ
ซักถามหรือไมครับ หากไมมีทานใดสงสัยหรือซักถามเปนอันวาสมาชิกสภาทุกทาน
รับทราบนะครับ และลําดับตอไปจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 4.3  
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ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.3 รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑช้ีวัดและคา
เปาหมายข้ันต่ําตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2564 
เสนอโดย นายกเทศมนตรี 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตาม
เกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ําตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
พ.ศ. 2564 เสนอโดย นายกเทศมนตรี ขอเชิญทานเลขานุการสภาไดนําเรียนชี้แจง
ในรายละเอียดของระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบครับ   

 

นางสาววิลาสินี  ทรรพคช 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับ
ระเบียบวาระท่ี 4.3 รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัด
และคาเปาหมายข้ันตํ่าตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 
2564 เสนอโดย ทานนายกเทศมนตรี สําหรับการรายงานนี้เปนไปตามหนังสือ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนมาก ท่ี นร 0107/ว3576 ลงวันท่ี 2 
มิ ถุนายน 2564 ดวยสํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  โดยสํ านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดมีหนังสือสัง่
การแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการประเมิน
ตนเองท่ีไดกําหนดไวตามหนังสือสั่งการ เม่ือประเมินมาตรฐานวาผานเกณฑ
มาตรฐานข้ันต่ําแลว ก็จะเสนอใหผูบริหารเพ่ือนําเสนอรายงานใหท่ีประชุมสภาได
ทราบผลการปฏิบัติงานคะ นําเรียนใหท่ีประชุมไดรับทราบคะ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ไดเสนอญัตติครับ 

นายอภิชาติ   สวัสดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ขาพเจา นายอภิชาติ  สวัสดี นายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา ขอเสนอญัตติเรื่อง

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ัน

ต่ําตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2564  

ดวยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ก.

ก.ถ.)มีมติเห็นชอบเกณฑชี้วัดและการประเมินมาตรฐานข้ันต่ําการจัดบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)ประจําป พ.ศ. 2564 และใหนํา

เกณฑชี้วัดของเทศบาล จํานวน 37 เกณฑชี้วัด ไปใชในการประเมินมาตรฐานการ

จัดบริการสาธารณะประจําป พ.ศ. 2564 ของเทศบาล ซ่ึงผลการประเมินดังกลาว

จะนําไปใชเปนเกณฑในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนและการกําหนดแนวทางเพ่ือ

สนับสนุนสงเสริมให อปท.สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน    

ซ่ึงเทศบาลตําบลเคียนซา ไดดําเนินการบันทึกขอมูลตามแบบติดตาม

ประเมินผลเสร็จเรียบรอยแลว โดยสํานักงาน ก.ก.ถ. กําหนดใหนําขอมูลท่ีไดรับการ



-14- 
 

ประเมินตนเองรายงานท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา ภายหลังการจัดสงผล

การประเมินตนเองใหสํานักงาน ก.ก.ถ.แลว ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภา

เทศบาลตําบลเคียนซา  เพ่ือโปรดทราบตอไปครับ 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ สมาชิกสภาทานใด มีขอสงสัยท่ีจะ
ซักถามหรือไมครับ หากไมมีทานใดสงสัยหรือซักถามเปนอันวาสมาชิกสภาทุกทาน
รับทราบนะครับ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาทานใดมีขอซักถาม หรือปญหาความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชนในเขตเทศบาลจะแจงใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบหรือไมครับ  

เชิญทานจรัล  กมลจิตรุงเรือง ครับ 
 

นายจรัล  กมลจิตรุงเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลท้ัง 2 เขต และ
ผูเขารวมประชุมสภาทุกทาน กระผมนายจรัล  กมลจิตรุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเคียนซา เขต 2 วันนี้กระผมมีเรื่องท่ีจะปรึกษาหารือ 3 เรื่อง   

1. ไฟฟาสองสวาง บริเวณสวนสาธารณะกะพอจันทน หนาอําเภอเคียนซา 
และหนาสถานีตํารวจภูธรเคียนซา มีบางจุดไฟสองสวางไมติด ทําใหแสงสวางไม
เพียงพอ กระผมขอใหทางผูบริหารไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีไดไปดําเนินการ
ซอมแซมใหดวยครับ 

2. กลองวงจรปดท่ีสภามีมติอนุมัติในวันนี้ กระผมอยากทราบวาจะมีการ
ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณสวนสาธารณะกะพอจันทนหรือไม ซ่ึงกระผมมีความเห็น
วาบริเวณสวนสาธารณะจันทนกะพอมีความเหมาะสม และขณะนี้รถโมบายของ
ธนาคารกรุงไทยมาตั้งจุดใหบริการกับพ่ีนองประชาชน  ถาหากมีกลองวงจรปดจะ
ชวยเพ่ิมความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  

ขอชมเชยวาขณะนี้สวนสาธารณะจันทนกะพอมีความสะอาดเรียบรอยดี 
ชาวบานฝากชมเชยมาครับ 

3. บริเวณสี่แยกชํานาญกอสราง ถนนเปนหลุม กระผมขอฝากทาน
นายกเทศมนตรีไดมอบหมายเจาหนาท่ีใหไปสํารวจ ตรวจสอบ และชวยดําเนินการ
ซอมแซมถนนใหดวย เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีนองประชาชนท่ีสัญจรใชรถใชถนน
ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณทานจรัล กมลจิตรุงเรือง ท่ีไดนําความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชนมาแจงใหทราบครับ สมาชิกสภาทานใดมีปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนจะแจงใหสภาทราบอีกหรือไมครับ 

เชิญทานมานศักดิ์  เฮนะเกษตร ครับ 
นายมานศักดิ์  เฮนะเกษตร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลท้ัง 2 
เขต และผูเขารวมประชุมสภาทุกทาน กระผมนายมานศักดิ์  เฮนะเกษตร สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1 กระผมไดรับการรองขอจากชาวบานในเขต
เทศบาลวา ขอใหทางเทศบาลซอมแซมศาลาทาน้ํา เนื่องจากสวนท่ีเปนตัวอาคาร
เกิดการชํารุด จึงขอใหทางเทศบาลไปตรวจสอบสถานท่ีดังกลาวดวยครับ 
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นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณทานมานศักดิ์  เฮนะเกษตร ท่ีนําปญหาความเดือดรอนของพ่ี
นองประชาชนมาแจงใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบครับ มีสมาชิกสภาทานใดจะแจง
ปญหาเพ่ิมเติมหรือไมครับ   

ขอเชิญทานณิชารีย  ศรีคํา ครับ 
 

นางสาวณิชารีย  ศรีคํา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ดิฉัน นางสาวณิชารีย  ศรีคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1 ขอเสนอให
ทางเทศบาลตําบลเคียนซาไดทําการปรับปรุงศาลเจาแมนางพอ ซ่ึงขณะนี้หลังคาได
ชํารุด เนื่องจากชาวบานไดรองขอใหชวยดําเนินการซอมแซม อีกท้ังไฟฟาสองสวาง
รอบศาลก็ไมติดมาเปนเวลานาน ชวงเวลากลางคืนไมสามารถมองเห็นทางถนน  
อยากใหทานผูบริหารชวยดําเนินการแกไขใหดวย ขอขอบคุณคะ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณทานณิชารีย  ศรีคํา ครับ ท่ีไดนําความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชนมาแจงใหท่ีประชุมสภาทราบครับ มีสมาชิกสภาทานใดจะแจงปญหาความ
เดือดรอนอีกหรือไมครับ 

ขอเชิญทานวิชัย  แกววงษลอม ครับ 
 

นายวิชัย  แกววงษลอม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายวิชัย  แกววงษลอม สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เคียนซา เขต 1 กระผมไดเคยเสนอทานเม่ือคราวประชุมครั้งท่ีแลว ในเรื่องการตีเสน
จราจร นโยบายของทานบอกวาใหพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลผานสัญจรไปมาได
สะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงสิ่งท่ีเปนอยูขณะนี้ไมสอดคลองกับนโยบายของทาน ฝากไปยังทาน
นายกเทศมนตรี ชวยดําเนินการตีเสนจราจร เพราะไดเกิดการชํารุด ทรุดโทรม
หลายๆ สายดวยกัน ทําใหพ่ีนองประชาชนสัญจรไปมาไมสะดวก เรื่องขยะมูลฝอย 
ทานบริหารจัดการไดดี ขอชื่นชม เรื่องตอมา การกอสรางขยายผิวจราจรถนนสาย
สุขาภิบาล เปนสิ่งท่ีมีความเหมาะสม แตมีปญหานิดหนอย คือ การตั้งปายเตือนงาน
กอสรางจะกระชั้นชิดไป บริเวณทางโคง ซ่ึงหากมาจากหมูท่ี 5 บานบางประ ปาย
เตือนกระชั้นชิดไปหนอย หากพ่ีนองประชาชนท่ีผานไปผานมา ไมไดอยูในพ้ืนท่ีก็ขับ
ข่ีรถดวยความเร็วสูง ไมทันมองเห็น อาจเกิดอุบัติเหตุได ขอใหแกไขปญหานี้โดยนํา
ปายเตือนการกอสราง ใหตั้งหางจากสถานท่ีกอสรางสัก 50 เมตร ท้ังสองฝง อีก
หนึ่งเรื่อง คือ การมีสวนรวม เม่ือเทศบาลมีกิจกรรม ขอใหทางเทศบาลชวย
ประชาสัมพันธเชิญชวนการเขารวมกิจกรรมแกสมาชิกสภาทุกทานไดทราบ เพ่ือการ
มีสวนรวมของทุกฝายดวยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณทานวิชัย  แกววงษลอม ครับ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายอภิชาติ   สวัสดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
ขอขอบคุณทานจรัล กมลจิตรุงเรือง ท่ีไดนําเสนอเก่ียวกับสวนสาธารณกะพอจันทน 
ไมวาจะเปนเรื่องไฟฟาสองสวาง กลองวงจรปด ทางกระผมและคณะผูบริหารได
ปรึกษาหารือกัน ในสวนของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลเคียนซา ไดทําโครงการขอ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไปแลวนะครับ จํานวนหก
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แสนกวาบาท ซ่ึงตอนนี้ไดผานข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ระดับจังหวัดแลว จังหวัดสุราษฎรธานี มีเพียงเทศบาลตําบลเคียนซาเทานั้นท่ีผาน
การพิจารณา และกําลังดําเนินการตามข้ันตอนตอไปครับ สําหรับศาลาทาน้ํา 
กระผมจะใหกองชางลงพ้ืนท่ีไปสํารวจ วาเราจะดําเนินการซอมแซมสวนใดบางท่ี
ชํารุด สวนศาลาแมนางพอ ขอนําเรียนชี้แจงวา ศาลาแมนางพอเปนของทรัพยสิน
ของหมูบาน เทศบาลไมสามารถเขาดําเนินการซอมแซมได เนื่องจากทางหมูบานยัง
ไมไดมอบใหทางเทศบาล ในสวนท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลก็มีสวนของรั้ว
รอบศาลแมนางพอ แตในเรื่องของไฟสองสวางกระผมจะดําเนินการใหนะครับ 
สําหรับในเรื่องของศาลาในสวนของตัวอาคารจะใหทานผูอํานวยการกองชางไดนํา
ชี้แจงแกทานสมาชิกครับ 

 

นายธณรัช  ละหารเพ็ชร 
ผูอํานวยการกองชาง 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายธณรัช ละหารเพ็ชร ผูอํานวยการกองชาง ใน 
สวนศาลาทาน้ําท่ีใชเปนสถานท่ีลอยกระทงปท่ีแลว กระผมตองขอประสานงานกับ
ทางทานผูอํานวยการกองคลังและนักวิชาการพัสดุกอน เพ่ือทําการตรวจสอบกอนวา 
เปนทรัพยสินของเทศบาลหรือไม ถาเปนทรัพยสินของเทศบาล เราสามารถ
ดําเนินการซอมแซมได แตถาไมไดเปนทรัพยสินของเทศบาล จะไมสามารถ
ดําเนินการซอมแซมไดครับ  และในสวนของไฟสองสวางในสวนจันทนกะพอ กระผม
จะดําเนินการเพ่ิมไฟแสงจันทรใหครับ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

มีทานสมาชิกสภาทานใด มีเรื่องอ่ืนๆ จะนําเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ   
เ ม่ือไม มีทานใดนําเสนอ กระผมขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ทานรอง
นายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล ทาน
ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักปลัด  ตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกทานกระผมขอ
ปดการประชุมสภาไวเพียงเทานี้  สวัสดีครับ 

 
ปดประชุม   เวลา  12.05 น. 
 

 

    (ลงชื่อ)                         ผูจดบันทึกการประชุม 
               (นางสาววิลาสินี  ทรรพคช) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเคียนซา  
 
 
    (ลงชื่อ)                    ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
               (นายยุทธพงศ  เมาลีกุล) 

   ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 
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-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดทําการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้  เม่ือวันท่ี.........
มกราคม  2565  เห็นวาถูกตอง 
 
    (ลงชื่อ)                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นายนุกูล  คุมประยูร) 
 
    (ลงชื่อ)                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายธราดล  แซลิ้ม) 
 
    (ลงชื่อ)                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายถนัด  แซลิ้ม) 
 
 


